

Số: 406/CV-XNK

An Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2023

(V/v gia hạn thời gian công bố thông tin  
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã  
được soát xét)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Công ty/Angimex), kính gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK TP.HCM).

Angimex – Mã chứng khoán AGM – kính trình UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, hiện nay Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Kiểm toán Sao Việt) đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Angimex. Đồng thời, vào ngày 16/8/2023 vừa qua, Angimex và Kiểm toán Sao Việt cũng đã ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 dẫn đến phải mất thêm thời gian do Kiểm toán Sao Việt phải rà soát lại số liệu. Angimex đang phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Sao Việt để phát hành Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công bố thông tin không trễ hơn 31/8/2023.

Do Kiểm toán Sao Việt tập trung cho việc phát hành Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán nên Angimex và Kiểm toán Sao Việt chưa hoàn thành kịp việc phát hành Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét để công bố thông tin theo quy định cho phép tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính đối với các công ty là công ty mệ như Angimex.

Xuất phát từ sự cần thiết đảm bảo các số liệu tài chính của Angimex được phản ánh trung thực và hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Nhà đầu tư, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – kính trình UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM cho Công ty gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét trễ nhất đến ngày 15/10/2023.

Qua giải trình nêu trên, Angimex kính mong được sự chấp thuận của UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Thanh Tùng**